

# สะอาดอีกครั้ง

โดย คอว์น เนลสัน  
(เรียบเรียงจากเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เอมิลียืนอยู่ในน้ำกับคุณพ่อและอیمی เธอรอวันนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว! ใจเธอเต้นแรงเพราะเธอไม่เคยลงไปได้น้ำมาก่อน แต่เธอตื่นเต้นมากที่จะได้รับบัพติศมาเหมือนพระเยซูคริสต์

เธอหลับตาและฟังคุณพ่อกล่าวคำสวดอ้อนวอนบัพติศมา จากนั้นเธอก็บีบจมูก หลับตา และงอเข้าขณะคุณพ่อจุ่มเธอลงไป

คุณพ่อรีบดึงเธอขึ้นมาและน้ำไหลลงจากตัวเธอ เอมิลีต้องปาดน้ำออกจากตา แต่เธอยังยิ้ม ตอนนี้เธอรู้สึกแตกต่าง เธอเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่แห่งความสุข เธออยากรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลา!

คุณพ่อกอดเธอไว้แน่น ฉันรู้ว่าจะรักษาความรู้สึกที่ดีนี้ได้อย่างไร เอมิลีคิด ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือเลือกสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์! เธอรู้สึกมั่นใจว่าเธอทำได้

เมื่อกลับถึงบ้าน เอมิลีวิ่งจากรถไปที่ประตูหน้าบ้าน โยนาห์ น้องชายวัยสี่ขวบของเธอก็ทำเช่นนั้น เมื่อเอมิลีมาถึงประตูและเริ่มเปิด โยนาห์คว้ากระบองของเธอแล้ววิ่งมาด้านหลัง—อย่างแรง

“อย่า!” เอมิลีตะโกน เธอดึงกระบองออกจากมือเขา จากนั้นเธอก็ขว้างทางไว้ไม่ให้เขาเข้าไปข้างในก่อน เธอรู้สึกโกรธมาก!

จู่ๆ เธอก็วิ่งไป เธอรู้สึกแย่มากๆ เธอก้าวออกไปพ้นทางแล้วปล่อยให้โยนาห์วิ่งเข้าไปข้างใน

“ขอโทษนะ!” เธอตะโกนตามหลังน้องไป เธอได้เลือกผิดเสียแล้ว พระผู้ช่วยให้รอดจะไม่ทรงตะโกนใส่โยนาห์



ฉันเลือกสิ่งดีไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว! เอมิลีคิด



ลูกจะนึกได้ถึงพันธสัญญาที่ลูกทำไว้เมื่อรับบัพติศมา ลูกสามารถสัญญาได้อีกครั้งว่าจะทำตามพระองค์”

เมื่อพ่อให้พรจบ เอมิลีรู้สึกมีความสุขและสงบ เธอรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังบอกเธอว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี ไม่ใช่ไรที่เธอไม่ดีพร้อม เพราะพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เธอจึงสามารถกลับใจและได้รับการให้อภัย! เธอเสียใจที่ตะโกนใส่โยนาห์ และพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าจะพยายามต่อไป

เอมิลียิ้มกว้างขณะเธอกับพ่อเดินกลับไปนั่งที่ จากนั้นเป็นพิธีศีลระลึก และเอมิลีตั้งตารอ ●

เธอทำพังไปหมดได้อย่างไร? ความรู้สึกใหม่แห่งความสุขของเธอหายไป

ฉันทำพลาดไปแล้ว เธอคิด ฉันเลือกสิ่งดีไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว!

วันต่อมาคือวันอาทิตย์ ขณะที่เอมิลีเตรียมตัวไปโบสถ์ เธอนึกถึงตอนที่เธอตะโกนใส่โยนาห์ เธอยังคงรู้สึกแย

ระหว่างการประชุมศีลระลึก อธิการขอให้เอมิลีออกมาข้างหน้า เธอกำลังจะรับการยืนยัน นั่นหมายความว่าเธอกำลังจะรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอนั่งลงบนเก้าอี้ คุณพ่อวางมือบนศีรษะเธออย่างนุ่มนวล

เอมิลีหลับตาขณะคุณพ่อเริ่มวางมือ เธอได้ยินเขาพูดว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เอมิลีฟังต่อไป

“เอมิลี จำไว้เสมอว่าเพราะพระเยซูคริสต์ ลูกจะกลับใจได้เมื่อลูกเลือกผิด” คุณพ่อกล่าว “ทุกครั้งที่ลูกรับศีลระลึก



ภาพประกอบโดย ออเดย์ ฟอร์ด

“เมื่อเราออกเดินทางบนเส้นทางพันธสัญญาผ่านบัพติศมา ข้าพเจ้านึกภาพออกว่าพระบิดาบนสวรรค์จะตรัสกับเราแต่ละคนทำนองนี้: ‘เจ้าเป็นลูกที่รักของเรา ผู้ที่เราปลื้มใจมาก จงเป็นแบบนี้ต่อไป’”

เอ็ดเดอร์เดล จี. เรนลันด์, “เข้าถึงเจตนาภาพของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพันธสัญญา,” เลีย โชนา, พ.ศ. 2023, 36.